



Senator Janet Nguyen · California's 34th Senate District
PRESS RELEASE

Thông Đốc Brown Ký Ban Hành Đạo Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Garden Grove, CA – Trong sự đánh dấu một thời điểm lịch sử đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan thông báo, Thống Đốc Jerry Brown vừa ký ban hành Đạo Luật SB 895 thiết lập Chương Trình Giảng Dạy. Đạo luật này đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy thiết lập Chương Trình Giảng Dạy nhằm đưa những câu chuyện trung thực từ chính các nhân chứng Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và kinh nghiệm của người Ty Nạn Việt Nam, một chương trình cho người Cambodia, và một chương trình cho người Hmong, tất cả sẽ được đưa vào chương trình giáo dục của toàn Tiểu Bang California.

“Ngoài việc lưu lại di sản lịch sử của những câu chuyện từ thế hệ này sang thế hệ khác, những câu chuyện của các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và người Ty Nạn của chúng ta sẽ được tất cả học sinh toàn Tiểu Bang California học hỏi,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Là tác giả của Đạo Luật SB 895 và quan trọng hơn nữa là một người vượt biển ty nạn, tôi hân hoan là Tiểu Bang California qua việc ban hành dự luật này và đã ghi nhận giá trị cũng như tầm quan trọng của dự luật với câu chuyện kinh nghiệm trung thực của chính các nhân chứng Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và người Ty Nạn Việt Nam phải hy sinh, chịu đựng những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được vì Tự Do.”

Dự Luật SB 895 được đệ trình vào Tháng Giêng, năm 2018, đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) thiết lập và đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang chấp nhận một mô hình giảng dạy về kinh nghiệm trung thực của các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Nhân, và Thuyền Nhân. Dự Luật SB 895 cũng được ban hành thiết lập thêm một chương trình liên quan đến việc diệt chủng của người Cambodia, và lịch sử văn hóa của người Hmong. Hôm nay, Thống Đốc Brown đã ký ban hành Đạo Luật SB 895, Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC sẽ có đến ngày 31, Tháng Mười Hai, 2022 để thiết lập và đệ trình một Chương Trình Giảng Dạy cho Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang. Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang sẽ có thời gian đến ngày 31, Tháng Ba, 2023 để chấp nhận, điều chỉnh, hoặc duyệt xét nội dung.

“Hành trình của Đạo Luật SB 895 khởi đầu từ năm 2017, khi tôi gặp và tiếp chuyện với Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy - IQC để cập nhật các tài liệu giáo dục nhằm đưa những câu chuyện về người tỵ nạn vào trong hệ thống giáo dục lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 và tôi đã gặp trở ngại và họ không chấp thuận đề nghị. Vì vậy, phương pháp để có thể tiến hành Chương Trình Giảng Dạy là qua lập pháp; vì vậy, Dự Luật SB 895 được khởi đầu đề trình,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Với sự ủng hộ nhiệt tâm của cộng đồng người Việt khắp nơi, hơn 1,000 người đã đến Thủ Phủ Sacramento bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo Luật SB 895, tại các buổi điều trần tại các ủy ban, cùng với hơn 17,000 chữ ký trên Bản Kiến Nghị ủng hộ. Chính nhờ sự tích cực ủng hộ của cộng đồng người Việt khắp nơi mà Dự Luật SB 895 hiện nay đã trở thành đạo luật, và sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm của chúng ta như là một nỗ lực đoàn kết, là sức mạnh tiếng nói của người Việt hải ngoại.”

Trong thời gian Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC thiết lập Chương Trình Giảng Dạy mô hình, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục theo dõi để bảo đảm chương trình được tiến hành một cách trung thực chính đáng. Trong tiến trình này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ cùng tham khảo với tất cả quý Thầy Cô, quý chuyên gia ngành giáo dục, quý Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý Thân, Hào, Nhân Sĩ, và toàn thể cộng đồng.

Sen Janet Nguyen
12866 Main Street, Suite 202
Garden Grove, CA 92840



Nguồn: Internet eMail by MĐ Trịnh Tường Vân chuyển

Đăng ngày Thứ Bảy, September 22, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/DD, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH